

XÂY DỰNG NÔNG THÔN KHÁ GIÀ, GIÀU CÓ VÀ ĐÁNG SỐNG

TRƯƠNG THỊ NGỌC

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Người cho rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu, muốn phát triển đất nước phải coi trọng cả công nghiệp và nông nghiệp. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2010, Đảng và Nhà nước ta đã khởi xướng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại Quảng Bình, sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình đã trở thành phong trào sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động và tổ chức thực hiện ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 07/11/2011 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào đã được các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Bản tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa tin đều đặn về xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo triển khai các phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình “Cụm liên gia tự quản”, “Tổ xung kích, an ninh tự quản”. Các sở, ban, ngành, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi... theo chức năng, nhiệm vụ triển khai tuyên truyền trên lĩnh vực mình phụ trách, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, chính nhờ làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân nên phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai hiệu quả, qua phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong hiến đất, hiến tài sản, hiến kế để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện thành công.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp. Căn cứ Kế hoạch số 2019/KH-UBND ngày 07/10/2011 và Kế hoạch số 1820/KH-UBND ngày 27/10/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình” của UBND tỉnh, UBND các cấp đã cụ thể hóa các nội dung để tổ chức thực hiện. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hình

thức tuyên truyền, nội dung phong trào thi đua đã được tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tham gia, tổ chức phát động thi đua, ký kết, phối hợp để triển khai phong trào một cách tích cực, chủ động. Người dân ngày càng nhận thức rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực đóng góp ngày công lao động, vật chất,... để làm đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình khác. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, đã tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, có một số sản phẩm đặc trưng, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Có thể nói, phong trào đã trở thành một cuộc vận động có tính lan tỏa sâu rộng, góp phần huy động sự tham gia của người dân và nguồn lực xã hội hóa. Công tác khen thưởng đã được tỉnh quan tâm nhằm kịp thời khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, tự làm đường giao thông, kênh mương theo quy chuẩn, hướng dẫn và chỉ đạo của chính quyền cấp xã; lập “Quỹ nông thôn mới”; mỗi chi bộ, đoàn thể đăng ký 01 chỉ tiêu thi

đua; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nguồn nội lực với nhiều cách làm phong phú, phù hợp đặc điểm của từng xã, thôn và từng khu dân cư. Điển hình như phong trào “Hiển đất mở đường, xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp”. Tiêu biểu có hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thiết, thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (đã hiến 30m² đất vườn, 520m² đất ruộng, 45m² sân nhà, 01 công nhà, 45m tường rào xây và 15 cây cối các loại). Ở cấp xã, nhân dân đã góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục ha đất nông nghiệp, hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, tự phá dỡ hàng nghìn mét tường cổng, dậu, hàng trăm mét vuông công trình phụ và nhà ở để mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng. Tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” có xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) chỉ sau 02 năm phát động đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (năm 2013), được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen và công trình trị giá 01 tỷ đồng; xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) là xã bãi ngang, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao trong quá trình thực hiện chương trình đã đạt 13 tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen; nhân dân và cán bộ thành phố Đồng Hới được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, nhiều cá nhân tuy còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã sẵn lòng dành dụm đóng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở đường hoặc xây dựng công trình phúc lợi. Tiêu biểu có ông Nguyễn Xuân Việt, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh; bà Hà Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh; hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thiết, thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa

đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn I.

Trong nhiều cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực, ủng hộ giúp đỡ một xã, một thôn xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc kêu gọi sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển kinh tế, như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nước sạch nông thôn, xử lý rác thải và môi trường nông thôn, hỗ trợ trồng cây vụ đông; hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề, xây dựng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ... được ban hành đồng bộ, kịp thời và có tính thực tiễn cao, đã tạo điều kiện cho các địa phương khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, phát triển sản xuất.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả đều khắp trong toàn tỉnh huy động tốt nội lực và sức sáng tạo trong nhân dân; 10 năm qua tổng nguồn lực huy động (bằng tiền, ngày công, xi măng hỗ trợ, hiến đất tài sản...) ước khoảng 870,5 tỷ đồng, chiếm 1,3% để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác sơ kết, tổ chức biểu dương, tuyên truyền về Chỉ thị và các gương điển hình tiên tiến trong

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm thực hiện. Hằng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp luôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện cho năm sau đạt được hiệu quả cao hơn.

Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống của người dân được nâng cao. Các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cơ bản được thay đổi, hệ thống trường học, giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và các thiết chế văn hóa, hệ thống điện và các cơ sở khám chữa bệnh... đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sản xuất, giao thương và đời sống của nhân dân nông thôn. Đặc biệt, việc nêu gương, biểu dương, tôn vinh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Những cách làm hay, việc làm tốt của mỗi tập thể, cá nhân là những kinh nghiệm quý để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân học hỏi và làm theo. Bên cạnh đó, hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác, việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới còn tác động trực tiếp đến công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Phương thức và tư duy lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được quan tâm đổi mới, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, các cấp chính quyền đã chủ động, sáng tạo quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần đấu tranh,

ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương.

Thực hiện Hướng dẫn số 260/HD-BTĐKT ngày 27/2/2015 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015; Hướng dẫn số 1741/HD-BTĐKT ngày 31/7/2018 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị đã tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tiếp tục nêu gương, học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 10 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 84 tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, việc xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào luôn bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan. Đặc biệt là sự phối hợp giữa Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tuyên truyền, thẩm định, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân

rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở, có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức của lạm phát kinh tế, đầu tư công thắt chặt, ảnh hưởng của thiên tai (rét đậm, rét hại, bão, lũ năm 2013, 2016, 2017), dịch bệnh và sự cố môi trường biển, bình quân tiêu chí/xã chỉ đạt 3,6... nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự chỉ đạo sát đúng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chung tay góp sức của người dân, chương trình đã đạt được một số kết quả quan trọng:

Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo được hình thành khá đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai chương trình.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình” đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, mang tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi

cơ bản bộ mặt nông thôn của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực tập trung triển khai chương trình. Một số địa phương cán bộ cùng người dân kiên trì, bền bỉ, tổ chức họp, tuyên truyền, phổ biến, vận động để người dân được bàn thảo một cách kỹ lưỡng và thống nhất cách làm. Những khâu quan trọng và khó nhất trong xây dựng nông thôn mới đều được nhân dân đồng thuận cao, đồng thời thể hiện tính công khai, minh bạch và phát huy tính chủ thể của người dân trong triển khai thực hiện chương trình.

Bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương thay đổi nhanh chóng, rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện (đến cuối năm 2018, thu nhập của cư dân nông thôn đạt 30,4 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 03 lần so với năm 2010, cao hơn 2,5 triệu đồng so với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ); tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (hiện nay chỉ còn 6,14%); điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được cải thiện; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Dân chủ cơ sở được nâng cao từ đó phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đây là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của Quảng Bình.

Nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng, phát triển tương đối toàn diện. Bình quân tăng trưởng giai đoạn đạt 4,5%, đã góp phần cho sự tăng trưởng chung của tỉnh và tạo nên sự ổn định cho sự phát triển của Quảng Bình. Năng suất chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi được nâng lên; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp có tiến triển tốt, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng

ngành nông, lâm, thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ.

Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất. Chương trình OCOP cũng đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản của địa phương. Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn; kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường. Hoạt động của các hợp tác xã ngày càng hiệu quả với doanh thu và thu nhập của các thành viên hợp tác xã ngày càng cao, từng bước khẳng định vai trò của hợp tác xã trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ và xây dựng nông thôn mới. Các mô hình về phát triển du lịch cộng đồng đã và đang từng bước phát triển mạnh tại các địa phương, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập.

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã được quan tâm, từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân. Một số các thôn, bản đã có hương ước về giữ gìn vệ sinh chung. Hầu hết các xã đều có quy hoạch nghĩa trang cho các thôn, xóm đảm bảo nằm cách xa khu dân cư và có tổ thu gom rác thải sinh hoạt. Phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện các hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm góp phần tích cực trong việc giảm thiểu ô nhiễm. Phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường đang phát triển mạnh mẽ ở các địa phương.

Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, trong đó nổi bật nhất là việc bảo tồn, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống, hàng loạt lễ hội truyền thống tốt đẹp được tổ chức bài bản ở khắp các vùng quê (Hò khoan Lệ Thủy, Lễ hội

Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, Kiến Giang; Lễ hội Cầu ngư của cư dân vùng biển Đồng Hới; Hội làng Bảo Ninh; Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn...), bảo tồn và phát huy tốt các giá trị cảnh quan ở nông thôn; ngày càng thu hút doanh nghiệp, tư nhân tham gia công tác xã hội hóa cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, xã ngày càng được hoàn thiện; phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì đều đặn, rộng khắp đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm triển khai, người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm; giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự, trong đó nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở.

Công tác kiểm tra giám sát được coi trọng đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, sai lệch trong quá trình thực hiện chương trình. Đặc biệt, vai trò của Ban Giám sát cộng đồng trong xây dựng đường giao thông nông thôn ngày càng được phát huy. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời đã góp phần cổ vũ, động viên khích lệ phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, cao hơn 0,2 tiêu chí/xã so với bình quân chung toàn quốc.

Từ kết quả 10 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh”, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Xây dựng nông thôn mới phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy,

chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị các cấp.

Phải làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ mục tiêu cốt lõi của từng giai đoạn. Xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ một phần của nhà nước thì công cuộc xây dựng nông thôn mới mới thành công và bền vững.

Chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương tránh rập khuôn, máy móc; mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và nhu cầu thiết thực của người dân để lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm làm trước với mức độ phù hợp, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của cấp trên.

Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua thực tiễn, nông thôn mới đã thực sự thay đổi cuộc sống của người dân vùng nông thôn, đồng thời thấp sáng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm: “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã và đang có những bước đi vững chắc trong xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo những vùng quê nghèo, ổn định và nâng cao cuộc sống của người dân, để xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống ■